

*

Số 140 -CV/TU

Quảng Nam, ngày 27 tháng 01 năm 2021

Hướng dẫn một số nội dung về
công tác nhân sự đại biểu Quốc
hội khóa XV và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy.

Căn cứ Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW, ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ngoài việc thực hiện đảm bảo các nội dung theo Hướng dẫn nêu trên, đề nghị ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đúng quy định tại Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; quy trình, thủ tục, hồ sơ cụ thể thực hiện theo quy định của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định hiện hành; đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Quyết định thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở địa phương. Quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

- Về trình độ chuyên môn: Người ứng cử phó chủ tịch Hội đồng nhân dân chuyên trách cấp xã phải đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn của chức danh theo quy định hiện hành.

- Về tiêu chuẩn chính trị: Người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước phải được ban thường vụ cấp ủy cấp huyện kết luận tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị. Đối với người ngoài Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xem xét, kết luận về tiêu chuẩn chính trị và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.